

và trong thông tư này, phối hợp và đôn đốc các ngành trong việc hướng dẫn các điều chi tiết để thi hành nghị định, thường xuyên theo dõi và báo cáo với Hội đồng Chính phủ tình hình thực hiện nghị định ở các ngành, các địa phương.

Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

TỐ HỮU

**CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ số 64-TTg ngày 22-2-1980 về việc chuẩn bị hội nghị kiểm điểm công tác điều tra cơ bản tài nguyên và phân vùng quy hoạch kinh tế.**

Thực hiện các nghị quyết và chỉ thị của trung ương Đảng và Chính phủ trong thời gian qua, các ngành và các địa phương đã tiến hành điều tra cơ bản tài nguyên và xây dựng phương án phân vùng quy hoạch kinh tế. Những kết quả đầu tiên đã làm sáng tỏ thêm về tiềm lực của đất nước và góp phần vào việc xây dựng quy hoạch sản xuất, bố trí kế hoạch kinh tế có căn cứ khoa học hơn.

Tuy nhiên, đây là vấn đề mới, nội dung phức tạp, có quan hệ đến nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học — kỹ thuật; liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhưng việc tiến hành vừa qua chưa đồng bộ và còn nhiều mặt tồn tại và hạn chế.

Để kiểm tra, đánh giá các tài liệu điều tra cơ bản và công tác phân vùng quy hoạch trong thời gian qua và đề ra chương trình, biện pháp tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, phục vụ tốt cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981) — 1985) và phương án quy hoạch kinh tế giai đoạn 1981 — 1990, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tổ chức hội nghị bàn về công tác điều tra cơ bản tài nguyên và phân vùng quy hoạch nhằm:

a) Kiểm điểm tình hình điều tra cơ bản tài nguyên, thông báo những kết quả và thống nhất việc đánh giá tổng hợp và sử dụng tài liệu về tài nguyên; thông báo những kết quả nghiên cứu về điều tra tài nguyên, điều tra môi trường; xác định phương pháp luận của công tác phân vùng quy hoạch; rút kinh nghiệm về công tác điều tra cơ bản thời gian qua để bổ sung cho thời gian tới.

b) Kiểm điểm công tác phân vùng quy hoạch hai năm 1978 — 1979, đánh giá kết quả công tác đã làm được (nhất là về quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh và

huyện) và rút ra những kinh nghiệm về nội dung, phương pháp nhằm chỉ đạo để làm tiếp trong thời gian tới.

c) Đề ra chương trình thống nhất phối hợp về điều tra tài nguyên và phân vùng quy hoạch cho thời gian tới, trước mắt là chương trình năm 1980 nhằm phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ ba (1981 - 1985).

d) Đề ra biện pháp nhằm củng cố và tăng cường hệ thống tổ chức làm công tác phân vùng quy hoạch từ trung ương đến địa phương.

## 2. Các ngành và các địa phương phải chuẩn bị cho hội nghị:

Các ngành trung ương, các tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương phải tiến hành kiểm điểm đánh giá kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên và công tác phân vùng quy hoạch của ngành mình, địa phương mình, rút ra những kinh nghiệm và đề xuất các vấn đề để tham gia vào nội dung hội nghị. Việc kiểm điểm này phải làm xong trước ngày 20 tháng 3 năm 1980 để đầu tháng 4 Chính phủ mở hội nghị với các ngành và địa phương.

Các cơ quan sau đây có trách nhiệm chuẩn bị một số báo cáo chính:

— Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương chuẩn bị báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác phân vùng quy hoạch thời gian qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ về công tác này cho thời gian tới. Bàn với các địa phương để chọn] và xây dựng một số báo cáo điển hình của tỉnh, của huyện và của một số đơn vị cơ sở.

— Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và Viện Khoa học Việt Nam chuẩn bị báo cáo kết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên.

— Các ngành trung ương, nhất là các Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy lợi, Giao thông vận tải, Hải sản, Điện và than, Cơ khí và luyện kim, Xây dựng... các Tổng cục Địa chất, Khí tượng thủy văn, Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước, báo cáo kết quả công tác điều tra quy hoạch ngành, các dự án quy hoạch, quy hoạch các vùng chuyên canh lớn, một số phức hợp kinh tế...

## 3. Thành lập Ban trụ bị hội nghị gồm có các đồng chí sau đây:

1. Đồng chí Nguyễn Văn Biên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, ủy viên thường trực Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương, trưởng ban;

2. Đồng chí Bùi Huy Đáp, phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước, phó trưởng ban;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, chuyên viên cao cấp của Viện phân vùng quy hoạch trung ương, phó trưởng ban;

4. Đồng chí Nguyễn Xuân Nga, thứ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ủy viên;

5. Đồng chí Nguyễn Văn Chiền, phó viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, ủy viên.

Ban trụ bị có nhiệm vụ đề ra kế hoạch công tác cụ thể để phối hợp chuẩn bị nội dung cho hội nghị, đôn đốc và hướng dẫn các ngành, các địa phương chuẩn bị nội dung các báo cáo, cử tổ thư ký gồm một số cán bộ của các ngành để theo dõi tổng hợp và làm các văn kiện của hội nghị.

LawSoft \* Tel: +84-8-3845 6884 \* www.LuuVienPhapLuat.com

Đây là một hội nghị quan trọng đầu tiên của cả nước về công tác điều tra cơ bản và phân vùng quy hoạch, đề cập đến những nội dung rộng lớn, nhưng thời gian chuẩn bị không nhiều. Vì vậy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành trung ương và các địa phương căn cứ vào nội dung yêu cầu trên đây và theo sự hướng dẫn của Ủy ban phân vùng kinh tế trung ương và Ban trụ bị hội nghị để chuẩn bị cho thật tốt hội nghị.

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 1980

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

VÔ CHÍ CÔNG